

คนไทยไม่ทิ้งกัน เฮียร์ไลฟ์ร่วมบริจาคส่งมอบ อุปกรณ์ที่จำเป็นให้โรงพยาบาลตำรวจ สู้วิกฤตการณ์ โควิด-19



ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบในหลากหลายด้าน และหลายภาคอุตสาหกรรม และไม่รู้ว่านานเท่าไรที่สถานการณ์นี้จะคลี่คลายลง สิ่งที่คนไทยช่วยเหลือกันได้ในตอนนี้มีหลากหลายวิธี อาทิ การช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน อยู่บ้านเพื่อชาติ หรือการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่คอยเป็นหน้าด่านในการช่วยตรวจคัดกรองผู้ป่วย และทำการรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคโควิด-19 ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นกำลังสำคัญอย่างมาก เพราะหากไม่มีพวกเขาเหล่านี้ อาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นก็เป็นได้

ในหลายโรงพยาบาลตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากบุคคล และหน่วยงานต่างๆมากมาย เพราะทุกคนเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ เพราะหากไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ อาจทำให้บุคลากรทางการแพทย์เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เกิดภาวะความเสี่ยงในการติดเชื้อที่มากขึ้น และเราจะขาดกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือ และปกป้องเราไป ทางเฮียร์ไลฟ์เห็นถึงความสำคัญนี้เช่นกัน โดยคุณฐิติยา อัครวจินดาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด และเป็นผู้เข้าอบรมหลักสูตร PADA รุ่นที่ 3 ได้เข้าร่วมบริจาคส่งมอบตู้ Negative Pressure, เงินบริจาคส่วนหนึ่ง และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับทางโรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

โดยในการบริจาคส่งมอบครั้งนี้ พล.ต.อ. วินัย ทองสอง ในนามของนายกสมาคมตำรวจและประชาชน นรต.รุ่น 32 นำคณะ นรต.รุ่น 32 คณะกรรมการสมาคมตำรวจ คณะผู้บริหารหลักสูตร PADA และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร PADA รุ่นที่ 2,3 และ 4 (หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล) ได้นำอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อบุคลากรทางการแพทย์มากมาย อาทิ ชุด PPE, ชุด Disposal Surgical Gown, Boot Cover, ชุด PAPR, ตู้ Negative Pressure, ชุด Disposal Isolation Gown, หน้ากาก N95, ถุงคลุมเท้า, ผ้าคลุมกันเปื้อน รวมถึงเงินบริจาค โดยมาจากผู้เข้าอบรมหลักสูตร PADA จำนวน 492,000 บาท และนรต.32 จำนวน 144,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 636,000 บาท มอบให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.นพ.ชรินทร์ ชะโยชัยชนะ ที่ปรึกษา (สบ 8) ตร. เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88

สำหรับตู้ Negative Pressure หรือตู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ มีประโยชน์อย่างมากในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง หรือผู้ป่วยติดเชื้อ เพราะจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลง นอกจากนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ อย่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เป็นโรคที่สามารถแพร่เชื้อได้ เช่น โรคไขหวัดใหญ่ เป็นต้น เฮียร์ไลฟ์ไม่เห็นแค่ความสำคัญของผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเท่านั้น แต่เรายังใส่ใจในการช่วยเหลือผู้คนในสังคมให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข โดยเรายังคงพัฒนาและมุ่งมั่นในการทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคมต่อไป

หากมีข้อสงสัย หรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาทางการได้ยิน และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม และอุปกรณ์ผ่าตัดฝังเพื่อแก้ไขการได้ยิน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.hearlife.co.th และสอบถามได้ที่ไลน์ @hearlifeth หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411